

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดตัวผลไม้ 7 ชนิด

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ร่วมพลังกับหน่วยงานต่างๆ

จัดงาน "สิริพรรณผลไม้ดีให้บรมราชินีนาถครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 10-30 ส.ค.นี้

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แถลงถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิม



พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่พระราชบัญญัตินาม "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" โดยจะมีการเผยแพร่โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ และสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดเตรียมนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุน



เกษตรกร ทั้งประเภทพรรณไม้ประดับ พืชสวนและผลไม้ไทยสู่สากล จึงขอเชิญชวนทุกคนมาให้กำลังใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรจาก 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำมาจำหน่ายในงานด้วย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 14.00 น. และในวันที่ 12 ส.ค. เวลา 19.00 น. จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร

ชัยมงคล พร้อมกับประชาชนทั่วประเทศอีกด้วย
ภายในงานนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้จัดเตรียมความพิเศษมานำเสนอ อาทิ กรมป่าไม้ จัดนิทรรศการ "ในอ้อมกอดแห่งพระกรุณา อุ่นอุ่นไอบ้าน



คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ (กลาง) พร้อมด้วย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้, ดร.วีระชัย ๗ นคร จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ขวบนั่งที่ขงนาง สิริพรรณผลไม้ดี

ในบ้านของเรา" พร้อมทั้งแจกกล้าไม้เศรษฐกิจ ไม้มีค่า ในวรรณคดี ไม้นามมงคล วันละ 5,000 กล้า, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากหอยและไม้ และได้จัดเตรียมต้นหอยมาแจกจ่ายด้วย ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการผลไม้หลากหลายสู่สากล นำเสนอประวัติที่มาของผลไม้ยอดนิยมของไทย 7 ชนิด อาทิ ทุเรียน, มังคุด, ลำไย, มะม่วง ฯลฯ และนิทรรศการพริกในประเทศไทย โดยจะแจกกล้าพริกด้วย ด้านกรมหม่อนไหม จัดนิทรรศการ "กว่าจะเป็นผ้าไหม" แสดงวิวัฒนาการและขั้นตอนการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม รวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับไหมออร์แกนิก ซึ่งเป็นครั้งแรก ขณะที่กรมการข้าว จะจำลองภูมิทัศน์กับเมล็ดพันธุ์พืชโลกที่ศาลาบาร์ ประเทศสวีเดน สถานที่เก็บพันธุ์ข้าวดีเด่นของไทย 8 ตัวอย่าง มาจัดแสดงให้ชม และนำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดและทรงมีพระราชดำริให้พื้นฟูมาจำหน่ายด้วย.